

ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ปัญหาของสมัชชาคนจน)

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/๔๐๐/ท  
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประมวลและสรุปเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ปัญหาของสมัชชาคนจน) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) รายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีการยกร่างคำสั่งคณะกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนาม และเห็นควรจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยมีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ภาคราชการ ผู้นำองค์กรเกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ ที่ดิน เชื้อน และราคาพืชผล เป็นต้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติรับทราบและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้มีความคืบหน้า เรื่องใดสามารถแก้ไขได้โดยง่าย ก็ให้รีบดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เรื่องใดจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาซึ่งอาจมีมาตรการทั้งระยะกลางและระยะยาวในการแก้ไขปัญหา ก็ให้รีบดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ใช้หลักเมตตาธรรม และทุกฝ่ายต้องมีความจริงจัง หากมีการใช้วิธีการรุนแรง โดยการข่มขู่หรือมีการกระทำละเมิดกฎหมาย เช่น การปิดถนน ยึดสถานที่ราชการ จะไม่มีการเจรจาใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ เครืองาม)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๒ มี.ค. ๒๕๕๔

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทร. ๒๕๐๑๕๕๕ โทรสาร ๒๕๒๕๐๕๕, ๒๕๐๑๕๕๖

E-mail : nathipre@thaimail.com

**สรุปผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ปัญหาของสมัชชาคนจน)  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔**

---

ได้มีกลุ่มราษฎรใช้ชื่อว่า “สมัชชาคนจน” ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือการดำเนินการตามโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ รัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามแก้ไขปัญหาไปได้บ้าง แต่ยังไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มราษฎรดังกล่าว และในรัฐบาลชุดที่แล้วได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่จัดระบบประสานการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ สมัชชาคนจนได้ยื่นข้อเรียกร้องอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการ ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำข้อเสนอในการแก้ปัญหา และสามารถจำแนกปัญหาได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

- (๑) กลุ่มปัญหาเชื่อน ประกอบด้วยปัญหาจากการสร้างเขื่อนและฝาย ๔ โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- (๒) กลุ่มปัญหาป่าไม้ ประกอบด้วยปัญหาเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวน ๕ โครงการ
- (๓) กลุ่มปัญหาที่ดิน ประกอบด้วยปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ๓ โครงการ

รวมปัญหาทั้งสิ้น ๑๖ ข้อ เกี่ยวข้องกับเขื่อน ฝาย ป่าสงวน และที่ดินสาธารณประโยชน์ รวม ๑๖ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน รวม ๑๖ ข้อ และจะได้จัดให้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมตินั้น ๆ ต่อไป

๒. มติคณะรัฐมนตรี (๑ สิงหาคม ๒๕๔๓) รับทราบรายงานของคณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน และโดยที่ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรณีปัญหากลุ่มเขื่อนและปัญหากลุ่มป่าไม้ - ที่ดิน ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาาก่อนเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จึงให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายอำนาจ ปะติเส) รับข้อเสนอในเรื่องนี้ ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เชิญผู้แทนคณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนร่วมหารือด้วย เมื่อได้ข้อยุติที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นแล้ว ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๓. มติคณะรัฐมนตรี (๘ สิงหาคม ๒๕๔๓) เห็นชอบตามข้อเสนอมาตรการระยะยาวของคณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ซึ่งได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ตามข้อ ๒ แล้ว ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ หากมีปัญหาและอุปสรรคใด ให้รายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๔. มติคณะรัฐมนตรี (๕ กันยายน ๒๕๔๓) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานในเรื่องนี้อีกทางหนึ่ง แล้วรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรี ทราบทุก ๒ สัปดาห์

ต่อมาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมา โดยตลอด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๐ มติ (มติครั้งสุดท้ายวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ในกรณีปัญหาของสมัชชาคนจน ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ในกรณีปัญหาของสมาชิกคนจน

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓)	ผลการดำเนินงาน
<p><b>๑. กลุ่มปัญหาเขื่อน (๘ โครงการ)</b></p> <p><b>๑.๑ เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี</b></p> <p>(๑) เห็นชอบให้เปิดประตูระบายน้ำ ทั้ง ๘ บาน เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้ปลา สามารถขึ้นไปวางไข่ได้</p> <p>(๒) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำกับการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ทรัพยากรประมงและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาของ แม่น้ำมูลในลักษณะพหุภาคี โดยมีองค์ประกอบ และขอบเขตการทำงาน ซึ่งครอบคลุมการทดลอง การเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อประโยชน์ในการ บริหารเขื่อนในปีต่อ ๆ ไปตามที่คณะกรรมการ กลางฯ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอ</p> <p><b>๑.๒ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี</b></p> <p>(๑) ไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินค่าชดเชยแก่ ผู้ได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะกรณี เนื่องจาก มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก การสร้างเขื่อนสิรินธรครบถ้วนแล้ว ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ไม่ให้จ่ายเงินทดแทนหรือค่าชดเชย ชำซ้อนย้อนหลังสำหรับกรณีเขื่อนที่สร้าง เสร็จแล้ว</p>	<p>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง ๘ บาน จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อระบายน้ำท่วมขัง ในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อภาวะน้ำท่วมคลี่คลายแล้วจึงได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตามปกติ</p> <p>สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการศึกษา วิจัยด้านทรัพยากรประมงและฟื้นฟูระบบนิเวศ วิทยาของแม่น้ำมูล และได้มีการประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยด้าน ทรัพยากรประมงและฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา ของแม่น้ำมูล นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่ออำนวยการขอเสนอ การศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรประมงและฟื้นฟู ระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ำมูลและคณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่างข้อกำหนดการศึกษา โครงการ ศึกษาวิจัยฯ (TOR) ดังกล่าว เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการกำกับฯ ต่อไป</p> <p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>(๒) เห็นชอบให้จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้านโนนจันทร์เก่า หากเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จริงก็ให้การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวคืนแก่เจ้าของที่ดินเดิมตามกฎหมายต่อไป</p>	<p>ผู้แทนการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่บ้านโนนจันทร์เก่าทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์และให้มีผู้เข้าร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยบริเวณบ้านสุขสบาย หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๔ คน ซึ่งได้ ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินดังกล่าวแล้วว่าถูกต้อง</p>
<p>๑.๓ ฝ่ายราชินีไสล จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>(๑) เห็นชอบให้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง ๗ บาน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะเฉพาะหน้า และให้ทิสุงษ์สิทธิการครอบครองและการใช้สิทธิประโยชน์ที่ดินด้วย</p>	<p>โครงการฝ่ายราชินีไสล ได้เปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง ๗ บาน ตลอดทั้งฤดูร้อนและฤดูฝน และได้ทำการพิสูจน์การครอบครองและทำประโยชน์ให้กับราษฎรที่ได้ยื่นคำร้องว่าได้รับผลกระทบอันเนื่องจากโครงการจำนวน ๑๗,๐๘๓ ราย</p>
<p>(๒) เห็นชอบให้รอผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสถาบันวิจัยทางสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับฝ่ายราชินีไสลในอนาคต</p>	<p>กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการ ฯ ซึ่งได้ส่งนักวิจัยไปเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้ว สำหรับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น</p>
<p>๑.๔ ฝ่ายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>(๑) เห็นชอบให้ระงับการถมสำน้ำมูลเดิมไว้ก่อน เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม</p> <p>(๒) เห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p>	<p>โครงการฝ่ายห้วยนาขังมิได้ปิดสำน้ำมูลเดิม และอยู่ในระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม</p> <p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และได้ส่งข้อมูลรายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์ให้กับกลุ่มสมัชชาคนจนแล้ว นอกจากนี้ได้เปิดเวทีชี้แจงข้อมูล ณ ศาลาประชาคม จังหวัดศรีสะเกษแล้ว</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>(๓) เห็นชอบให้ตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรที่คาดว่าจะเสียหายจากการดำเนินโครงการฝายห้วยน้ำร่วมกับราษฎร</p>	<p>อยู่ในขั้นตอนของการปิดหมดชอบอ้างของโครงการ โดยจังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปิดหมดชอบอ้าง ซึ่งประกอบด้วย ภาคราชการ ผู้แทนราษฎร และผู้แทนสมัชชาคนจน และกำลังดำเนินงานในเขตอำเภอกันทรารมย์ ต่อมาได้หยุดดำเนินงานชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้น คณะทำงาน ฯ จึงมีมติให้ดำเนินการต่อเมื่อระดับน้ำลดลง อยู่ในระดับที่สามารถทำงานได้</p>
<p>๑.๕ เชื้อนลำคันทน์ จ.จังหวัดชัยภูมิ</p>	
<p>(๑) เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อพิสูจน์เรื่องกรณีเชื้อนว่าหากราษฎรมีความประสงค์จะให้มีการตรวจสอบปัญหาการรั่วของเขื่อนอีกครั้งหนึ่ง แต่เรื่องนี้เคยมีการตรวจสอบโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วถึงสองครั้ง ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าเขื่อนดังกล่าวมีความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง ส่วนรอยรั่วบริเวณผิวที่พบเห็นนั้นเกิดจากการหดตัวของวัสดุส่วนบนของสันเขื่อนซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเขื่อนแต่อย่างใด</p>	<p>ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อพิสูจน์เชื้อนลำคันทน์อุราว โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งวินิจฉัยและเสนอความเห็น เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>
<p>(๒) เห็นชอบให้จ่ายค่าชดเชยแก่ นายสมชัย สวัสดิ์ ในส่วนของพื้นที่ที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน ๑๐ ไร่ ส่วนรายชื่อนายเชย จิตต์จันทน์ นั้น เนื่องจากได้มีการจ่ายค่าชดเชยให้ครบถ้วนไปก่อนแล้ว จึงไม่อาจจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้อีก</p>	<p>จังหวัดชัยภูมิได้จ่ายเงินทดแทนค่าชดเชย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตชลประทานเรียบริบแล้ว</p>
<p>(๓) เห็นชอบให้เร่งรัดการจัดทำแผนของกรมชลประทานโดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมและรัฐบาลจัดหางบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>ผู้แทนกรมชลประทาน แจ้งว่า สำนักแผนงานและโครงการได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจตรวจสอบในพื้นที่แล้ว และจะได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบต่อไป</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>(๔) ไม่เห็นชอบให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมย้อนหลัง เนื่องจากได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนสำคัญจนเกือบแล้วเสร็จทั้งโครงการแล้ว การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมย้อนหลัง จึงไม่อาจทำได้ในขณะนี้</p>	<p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p>
<p>๑.๖ ลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>(๑) เห็นชอบให้ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างโครงการลำโดมใหญ่ไว้ก่อน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ก็ให้ทำได้เฉพาะการออกแบบเพื่อการศึกษาตามข้อ ๒ เท่านั้น</p> <p>(๒) เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ กรณีเขื่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ๔ เขื่อน ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้เร่งรัดดำเนินการ</p> <p>(๓) เห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลำโดมใหญ่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p>	<p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>กรมชลประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วเสร็จ และได้ส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ</p> <p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p>
<p>๑.๗ โครงการปรับปรุงเขื่อน จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(๑) เห็นชอบให้ระงับการดำเนินโครงการปรับปรุงเขื่อนไว้ก่อน</p> <p>(๒) เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ กรณีเขื่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ๔ เขื่อน ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้เร่งรัดดำเนินการ</p>	<p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>คณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ กรณีเขื่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ๔ เขื่อน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำปรับปรุงเขื่อน และเขื่อนลำโดมใหญ่ และได้มีการกำหนดแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแล้ว</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>(๓) เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณในการทำงานของคณะกรรมการ ฯ ตามข้อ ๒ ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนให้แล้ว</p>	<p>สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ ฯ ตามข้อ (๒) แล้ว จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>(๔) เห็นชอบให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<p>๒</p>
<p>๑.๘ โครงการห้วยระเห้ จังหวัดอุบลราชธานี</p>	
<p>ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิและความเสียหายโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีตัวแทนสมัชชาคนจนร่วมกระบวนการ และการจ่ายค่าชดเชยตามสภาพที่เป็นจริงหากมีพื้นที่เสียหาย เนื่องจากโครงการห้วยระเห้เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กได้จัดสร้างขึ้นตามคำเรียกร้องของราษฎรในพื้นที่เป็นความต้องการและตกลงในท้องถิ่น การก่อสร้างโครงการในลักษณะนี้มีนับหมื่นแห่งทั่วประเทศ ทางราชการไม่เคยจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด หากต้องมีการชดเชยให้กับราษฎรในกรณีโครงการห้วยระเห้ก็จะเป็นเหตุให้ต้องพิจารณาถึงโครงการทำนองเดียวกันลึกลับนับหมื่นแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นภาระด้านงบประมาณอย่างยิ่ง</p>	<p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p>



มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)	ผลการดำเนินงาน
<p><b>๒. กลุ่มปัญหาป่าไม้ (๕ โครงการ)</b></p> <p>๒.๑ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>(๑) ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตามมาตรการและแนวทางที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพราะการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ น่าจะอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาป่าไม้และปัญหาที่ดินทั้งในส่วนของประเทศชาติและราษฎรได้อย่างกว้างขวางเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และถูกต้องเหมาะสมตามหลักการจัดการป่าไม้และที่ดินในเชิงอนุรักษ์ตามมตินี้อยู่แล้ว โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นการตอบสนองเฉพาะกลุ่มผู้เรียกร้องหรือราษฎรอื่นใด เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปสำรวจโดยตรงและให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินมีส่วนร่วมในการพิสูจน์สิทธิของตน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กรณีราษฎรอยู่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ทางราชการก็จะให้ความช่วยเหลือให้อยู่ต่อไป หรือแม้ว่าอยู่ภายหลังการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ก็จะมีจัดการอย่างเหมาะสม โดยราษฎรผู้นั้นจะยังคงได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจากทางราชการเช่นกัน</p> <p>(๒) เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการที่ราษฎรมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ใช้แนวทางนี้อยู่แล้ว</p> <p>๒.๒ ป่าสงวนแห่งชาติดงหินกองและอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ</p> <p>(๑) ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยให้</p>	<p>ได้ดำเนินการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจการถือครอง เพื่อพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทำการสำรวจรังวัดได้จำนวน</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงหิมกองและอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตามมาตรการและแนวทาง ฯ ที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ต่อไป โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับกรณีอุทยานแห่งชาติผาแต้ม</p> <p>(๒) เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการร่วมในการรังวัดปักแนวเขตเพื่อกันพื้นที่ที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของราษฎรออกจากพื้นที่ตามกฎหมายป่าไม้</p> <p>(๓) เห็นชอบในการห้ามข่มขู่ คุกคาม จับกุมทั้งราษฎรในระหว่างการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การดำเนินคดีนั้น จะไม่ดำเนินการต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เดิมเท่านั้นจนกว่าจะพิสูจน์สิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในระหว่างนี้ราษฎรดังกล่าวต้องไม่บุกรุกหักร้างถางพงเพิ่มเติมหรือดำเนินการใดที่กระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.๓ ป่าสงวนแห่งชาติดงภูโหล่น จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>(๑) ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น ตามมาตรการและแนวทางที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับกรณีอุทยานแห่งชาติผาแต้ม</p> <p>(๒) เห็นชอบให้ปรับลดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามสภาพที่เป็นจริง</p> <p>(๓) เห็นชอบในการห้ามจับกุม อพยพ ขับไล่ชาวบ้านในระหว่างดำเนินการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับกรณีป่าสงวนแห่งชาติดงหิมกองและอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ</p>	<p>๘๘ แปลง และได้สอบสวนสิทธิพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว จำนวน ๕๒ ราย ๕๔ แปลง ส่วนที่เหลือได้มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้เกษตรกรไปแล้ว</p> <p>เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตอุบลราชธานีกำลังดำเนินการปักแนวเขต</p> <p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>อยู่ในขั้นตอนที่กรมป่าไม้เตรียมส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>อยู่ในขั้นตอนที่กรมป่าไม้เตรียมส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>(๔) เห็นชอบไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ใหม่</p> <p>๒.๔ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังภู จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>(๑) ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังภู ตามมาตรการและแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยมีเหตุผลเดียวกับกรณีอุทยานแห่งชาติผาแต้ม</p> <p>(๒) ไม่เห็นชอบกรณีที่มีการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องจากเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วว่ากรณีเช่นนี้ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาตรการและแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑</p> <p>๒.๔ ป่าภูตขมพูและโครงการ ส.ป.ก. ทับที่ดินทำกิน จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑,๖๔๖ ไร่ ซึ่งได้มีการสำรวจการถือครองเสร็จแล้ว และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดำเนินการต่อ โดยได้เร่งสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ส่วนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ (Zoning) เป็นเขตป่าเพื่อเศรษฐกิจ ได้ส่งมอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว</p> <p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p>
<p>(๑) เห็นชอบให้กับแนวเขตป่าชุมชนออกจากที่ลุ่มอาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร</p> <p>(๒) เห็นชอบในกรณีหากที่ดินทำกินของราษฎรแปลงใดที่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้คงสิทธินั้นไว้ตามกฎหมาย โดยให้ใช้วิธีพิสูจน์สิทธิ</p> <p>(๓) เห็นชอบในกรณีหากที่ดินแปลงใดมีการครอบครองทำประโยชน์และไม่มีเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ได้ ให้เร่งรัดดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพราะการปฏิรูปที่ดินไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่เคยมีอยู่แต่เดิม</p>	<p>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดำเนินการโดยประสานกับกรมพัฒนาที่ดิน และอยู่ระหว่างดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้ราษฎรที่ประสงค์จะรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ สำหรับปัญหาการขอลยกเลิกป่าชุมชนนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมที่ดิน</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>ส่วนผู้ที่ซึ่งไม่เคยมีสิทธิมาก่อนก็สามารถมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินได้ โดยการพิสูจน์สิทธิของตน</p> <p>๓. กลุ่มปัญหาที่ดิน (๓ โครงการ)</p> <p>๓.๑ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านวังใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>เห็นชอบให้จังหวัดประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ และตัวแทนราษฎรเพื่อพิจารณาสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อีกครั้งให้เป็นที่ยุติ</p> <p>๓.๒ ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านตุงสูง จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>(๑) ไม่เห็นชอบให้ยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้านทั้งหมด เพราะบางคดีอาจอยู่ในชั้นศาลแล้ว แต่ควรดำเนินการวิธีเดียวกับกรณีป่าสงวนแห่งชาติดงหินกองและอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตามขั้นตอนในการพิสูจน์สิทธิ และตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ หากผู้ใดกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย เช่น เป็นผู้บุกรุกป่าสงวนรายใหม่ แม้จะร่ำก่กล่าวตักเตือนหรือห้ามปรามแล้วก็ยังไม่ฟังเป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอื่นหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีต่อผู้นั้น</p> <p>(๒) เห็นชอบให้ราษฎรอาศัยในบริเวณเดิม ห้ามการบุกรุกเพิ่มเติม</p>	<p>จังหวัดได้แจ้งให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ ว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวราษฎรทั้งให้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ และอำเภอโขงเจียม ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสำรวจประจักษ์พยานเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการบางคนได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น อำเภอโขงเจียมจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการทดแทนต่อไป</p> <p>จังหวัดได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้อำเภอโขงเจียม ทราบแล้ว กล่าวคือ คดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลให้ดำเนินคดีต่อไปจนถึงที่สุด และเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการไปตามนั้น</p> <p>จังหวัดได้ห้ามมิให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมแล้ว</p>

มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)	ผลการดำเนินงาน
<p>(๓) เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมายและจัดหาสาธารณูปโภคตามสภาพหมู่บ้านทั่วไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาดำเนินการ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย งบประมาณและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย</p>	<p>จังหวัดพิจารณาแล้วไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายจึงไม่สามารถดำเนินการได้</p>
<p>๓.๓ โครงการพัฒนาตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี กรณีชุมชนตลาดช่องเม็ก</p> <p>(๑) เห็นชอบให้ราษฎรอาศัยอยู่ในที่ดินเดิมไปก่อนในระหว่างสอบสวนสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้กระทรวงมหาดไทยดูแลรักษาที่ดินดังกล่าว แต่ราษฎรผู้อยู่อาศัยจะค้างสิทธิใด ๆ ก่อนจะทราบผลการพิสูจน์สิทธิไม่ได้</p>	<p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการ และจังหวัดจะได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการย้ายพื้นที่ทำการค้าขายของประชาชนเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ทางราชการจัดสรรไว้ให้หลังจากที่ได้ก่อสร้างโครงการตลาดระยะที่ ๒ แล้วเสร็จ และสำนักงานจังหวัด ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาดโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๑.๑๐ ล้านบาท โดยทำเป็นร้านค้าย่อย จำนวน ๕๐๐ หน่วย เพื่อรองรับราษฎรที่มีสิทธิ ตามประกาศของอำเภอสิรินธร</p>
<p>(๒) เห็นชอบให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาโครงการดังกล่าว โดยให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางแผนโครงการพัฒนาด้านช่องเม็กกรณีชุมชนบ้านเหล่าอินทร์แปลง</p>	<p>ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</p>
<p>(๑) เห็นชอบให้ดำเนินการต่อจากเดิมที่ให้มีกระบวนการระหว่างตัวแทนราษฎรกับทางราชการ</p>	<p>จังหวัดได้หารือกับส่วนราชการที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และรายงานให้คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีทราบ แต่มีข้อขัดข้องในการดำเนินการ คือ ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกคนจน และคณะอนุกรรมการ ฯ ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงประธานคณะทำงานใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรออำเภอสิรินธร เพื่อกันัดประชุมคณะทำงานต่อไป</p>
<p>(๒) เห็นชอบให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเร่งรัดการปฏิบัติในเรื่องกันพื้นที่ออกจากโครงการพัฒนาด้านช่องเม็ก โดยใช้หลักให้ราษฎรเข้าไปมีส่วนร่วม</p>	